

**BAN TỔ CHỨC
HỘI NGHỊ KẾT NỐI DOANH NGHIỆP
VÀ LIÊN HOAN GIAO LƯU
VĂN HOÁ VIỆT NAM – HÀN QUỐC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2018

VĂN PHÒNG UBND T. LANG SƠN

Số: **183**
ĐẾN Ngày: **21/7/18**
Chuyên:

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý cơ quan, đơn vị

Việt Nam và Hàn Quốc chính thức ký tuyên bố chung thiết lập quan hệ ngoại giao song phương từ ngày 22/12/1992 và đã trở thành bước ngoặt lớn trong tiến trình ngoại giao, từng bước đưa hai nước trở thành đối tác hợp tác chiến lược và có mối quan hệ tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Với những mối liên kết truyền thống và sự tương đồng về lịch sử và văn hóa, được củng cố và vun đắp bằng những nỗ lực chung giữa chính phủ và nhân dân hai nước, mối quan hệ Việt - Hàn trong suốt những năm qua đã đạt được những thành tựu đáng kể.

Nhằm tạo điều kiện giúp các doanh nhân, doanh nghiệp của Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác và khảo sát thị trường Hàn Quốc, từ đó có những nhận định để xây dựng phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, đồng thời tăng cường sự đoàn kết và củng cố tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc. Ban tổ chức Hội nghị kết nối cộng đồng doanh nghiệp sẽ tổ chức đưa đoàn đại biểu là các doanh nhân, doanh nghiệp, các nghệ nhân, các nhà hoạt động văn hóa xã hội tiêu biểu của Việt Nam tham dự Hội nghị kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc và Liên hoan Giao lưu Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Hội nghị kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc là cơ hội để các đại biểu hai nước gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường và cùng nhau chia sẻ về kinh nghiệm thành công của mình trên con đường hội nhập. Bên cạnh đó, Liên hoan Giao lưu Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc là nơi giao thoa của hai nền văn hóa đặc sắc, là nhịp cầu kết nối, tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, tin cậy và thẩm tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước. Liên hoan với nhiều tiết mục nghệ thuật truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc ca ngợi vẻ đẹp của con người và đất nước Việt Nam và Hàn Quốc hứa hẹn mang đến cho các đại biểu tham dự những cảm nhận mới mẻ và sâu sắc, góp phần đưa nhân dân hai nước đến gần nhau hơn.

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Hội nghị kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc và Liên hoan Giao lưu Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc, Ban tổ chức sẽ trao tặng kỷ niệm chương: "*Thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu Châu Á*"; "*Doanh nhân tiêu biểu Châu Á*" và "*Nhà hoạt động văn hóa xã hội tiêu biểu Châu Á*" dành tặng cho các doanh nhân, doanh nghiệp, nhà hoạt động văn hóa xã hội tiêu biểu của Việt Nam đã có nhiều thành tích tiên phong trong quá trình hội nhập.

Với ý nghĩa tốt đẹp ấy, Ban tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm và tích cực tham gia của các doanh nhân, doanh nghiệp, các nghệ nhân, các nhà hoạt động văn hóa xã hội tiêu biểu trên khắp mọi miền của Tổ quốc để tăng cường thêm hành trang tự tin hội nhập và phát triển bền vững.

Ban tổ chức ủy quyền cho Công ty CPTập đoàn Truyền thông Quốc gia Việt Nam và Ông Ngô Ngọc Tuấn, Tổng giám đốc (Số tài khoản: 1302205253070 tại Agribank - Chi nhánh Trung Yên, TP Hà Nội) là đơn vị đứng ra tiếp nhận và ký kết hợp đồng quảng cáo, tài trợ, hỗ trợ kinh phí tổ chức chương trình và đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho các nhà tài trợ thông qua chương trình.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN TỔ CHỨC VÀ ĐƠN VỊ BẢO TRỢ THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

**TRUNG TÂM NCBT & PHVHDT
PHÒNG GIÁM ĐỐC**

Hoàng Chương
GS. Hoàng Chương

**TẠP CHÍ VĂN HÓA DOANH NHÂN
TỔNG BIÊN TẬP**

Trần Thị Hoài
Trần Thị Hoài

**TẠP CHÍ VĂN HIẾN VN
TỔNG BIÊN TẬP**

Nguyễn Thế Khoa
NB. Nguyễn Thế Khoa



**BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ
VĂN PHÒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà nội, ngày 22 tháng 3 năm 2018

THƯ CHÚC MỪNG CỦA BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

*Gửi Hội nghị kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc
và Liên hoan Giao lưu Văn hóa, Tín ngưỡng Việt Nam – Hàn Quốc*

Trong xu thế quốc tế hoá và toàn cầu hoá như hiện nay, tín ngưỡng, văn hoá là cầu nối trong quan hệ quốc tế và các hoạt động giao lưu văn hoá giữa các quốc gia là một nhu cầu tất yếu và rất được coi trọng. Những thành tựu mà việc giao lưu, hợp tác văn hoá đem lại không chỉ thúc đẩy tinh thần đoàn kết, hữu nghị mà còn tăng cường sự hiểu biết, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân các nước trong khu vực và thế giới.

Với những nét tương đồng về lịch sử và văn hóa, trong những năm qua hợp tác văn hoá giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã đạt hiệu quả và thu được nhiều thành công, hứa hẹn nhiều triển vọng tốt đẹp trong tương lai. Trong bối cảnh đó, Ban Tôn giáo Chính phủ đánh giá cao nỗ lực của Ban tổ chức trong việc tổ chức Hội nghị kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc và Liên hoan Giao lưu Văn hóa, Tín ngưỡng Việt Nam – Hàn Quốc tại Thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 26 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 – 22/12/2018), qua đó góp phần tăng cường quan hệ nhiều mặt, đặc biệt là trong lĩnh vực ngoại giao nhân dân hai nước, đồng thời là dịp để quảng bá văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam đến người dân Hàn Quốc, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Hàn Quốc.

Ban Tôn giáo Chính phủ tin tưởng và hy vọng sự kiện này sẽ thành công tốt đẹp và nhận được sự quan tâm và tham gia của đông đảo các doanh nhân, doanh nghiệp, các nghệ nhân, nghệ sỹ, các nhà nghiên cứu, thực hành tín ngưỡng, tôn giáo và các nhà hoạt động văn hóa xã hội trên khắp mọi miền tổ quốc.

Chúc chương trình thành công tốt đẹp!

Thân ái!



Đương Văn Khả
Chánh Văn phòng Ban Tôn giáo Chính Phủ



A. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH

I. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA CỦA VIỆC TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

- Hội nghị kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc và Liên hoan Giao lưu Văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc là dịp tăng cường giao lưu, gắn kết mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt và Hàn Quốc
- Bằng cách đó Hội nghị nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với các sản phẩm, công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc và thúc đẩy cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh giữa các doanh nghiệp của hai nước.
- Hội nghị cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên gặp gỡ trao đổi thông tin, thiết lập quan hệ, quảng bá sản phẩm, chuyển giao công nghệ và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh, có thể tạo ra đột phá tích cực thúc đẩy phát triển doanh nghiệp.
- Khuyến khích động viên và định hướng các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, xây dựng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ theo các chuẩn mực quốc tế, có khả năng cạnh tranh thành công trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta.
- Chương trình là dịp để ghi nhận, động viên các Doanh nhân, Doanh nghiệp có tinh thần dám nghĩ, dám làm, lao động sáng tạo và hiệu quả góp phần quan trọng vào sự phát triển của đơn vị, địa phương, ngành và đất nước; khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp tham gia các hoạt động xã hội, phát triển cộng đồng, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng đất nước.
- Chương trình góp phần thúc đẩy phong trào doanh nhân, doanh nghiệp thi đua, thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội và chính sách mở cửa hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế của Việt Nam. - Thông qua chương trình mong muốn cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn để phát triển sản xuất, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
- Chương trình là cơ hội quý báu, để doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu thị trường quốc tế, đẩy mạnh xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài, mạnh mẽ bắt nhịp với xu thế và trình độ phát triển kinh tế của khu vực và thế giới.
- Tăng cường hơn nữa hợp tác giao lưu văn hóa giữa VN và HQ nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác ngoại giao văn hóa trong giai đoạn hiện nay
- Cùng với Hội nghị kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc, Liên hoan Giao lưu Văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc được tổ chức với mục đích giới thiệu các nét văn hóa truyền thống đặc sắc của của con người, đất nước Việt Nam và Hàn Quốc, là nhịp cầu kết nối, tăng cường mối hữu nghị, đoàn kết, tình yêu và thâm tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

II. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

- Tiêu chí lựa chọn Thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ tham gia chương trình:** là các thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu, uy tín, có khả năng cạnh tranh quốc tế của các doanh nghiệp hoạt động trên mọi lĩnh vực và đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không phân biệt thành phần kinh tế. Mỗi doanh nghiệp có quyền đăng ký cho nhiều sản phẩm hoặc dịch vụ tiêu biểu, có khả năng cạnh tranh quốc tế của mình tham gia chương trình. Doanh nghiệp có thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ tham gia chương trình phải là doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho nền kinh tế đất nước, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính và trách nhiệm xã hội, tạo nhiều công ăn việc làm, thực hiện tốt chế độ với người lao động và có thành tích, kết quả tốt trong hoạt động sản xuất, kinh doanh
- Tiêu chí lựa chọn Doanh nhân tham gia chương trình:** Là những nhà lãnh đạo tiêu biểu có thành tích cao trong quá trình điều hành và phát triển đơn vị, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, có sáng kiến cải tiến hoặc giải pháp có giá trị, có sản phẩm, công trình khoa học được ứng dụng trong sản xuất, góp phần phát triển xây dựng đất nước trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.
- Tiêu chí lựa chọn Nhà hoạt động văn hóa, xã hội tham gia chương trình:** Là những tấm gương tiêu biểu với những hoạt động văn hóa, xã hội nổi bật, đóng góp vào sự phát triển đất nước, có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo tồn và phát huy di sản văn hoá dân tộc trong quá trình hội nhập

III. KHÁCH MỜI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH VÀ ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

- Khách mời chính từ Hàn Quốc và các tổ chức quốc tế tham dự các hoạt động của chương trình (dự kiến):

- Lãnh đạo Chính phủ Hàn Quốc	- Lãnh đạo Bộ Doanh nghiệp nhỏ, vừa và khởi nghiệp Hàn Quốc
- Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc	- Liên đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc
- Lãnh đạo Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc	- Hội đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc
- Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc	- Lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam và lãnh đạo tham tán Thương mại Việt Nam tại Hàn Quốc
- Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc	
- Khách mời chính từ Đảng và Nhà nước Việt Nam tham dự các hoạt động của chương trình (dự kiến):

- Lãnh đạo Ủy ban TW MTTQ Việt Nam	- Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Việt Nam
- Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội Việt Nam	- Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Chính phủ Việt Nam	- Lãnh đạo Ban chỉ đạo liên ngành về hội nhập quốc tế về kinh tế Việt Nam
- Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam	
- Đơn vị tổ chức và bảo trợ thông tin truyền thông

- Tập chí Văn hóa Doanh nhân (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam)	- Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy Văn hoá Dân tộc Việt Nam
- Tập chí Văn hóa Việt Nam	- Tập đoàn Truyền thông Quốc gia Việt Nam





B. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

TT	THỜI GIAN	PHẦN	NỘI DUNG
Ngày 1 (04/09/2018): Hà Nội			
1	17h30 - 18h00	Đón khách	- BTC đón Quý khách tại Văn phòng Chính phủ, Số 37 Hùng Vương, Q. Ba Đình, TP Hà Nội để 19h00 tối khởi hành ra sân bay Nội Bài đáp chuyến bay đi Seoul, Hàn Quốc
2	18h00 - 18h30	Lễ xuất quân	- Lễ xuất quân đoàn đại biểu tham dự Hội nghị và liên hoan văn hoá Việt Nam - Hàn Quốc
3	18h30 - 19h30	Khởi hành	- Dưới sự dẫn đầu của Cục CSGT, Bộ Công an sẽ đưa đoàn khởi hành ra sân bay Nội Bài, làm thủ tục đáp chuyến bay đi Seoul, Hàn Quốc.
4	19h30 - 22h30	Làm thủ tục bay	- Đoàn làm thủ tục lên máy bay đi TP Seoul và xuất cảnh khỏi Việt Nam
5	23h15 - 07h25	Hà Nội - Seoul	- Máy bay khởi hành từ Hà Nội đến sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc và các đại biểu ăn đêm trên máy bay.
Ngày 2 (05/09/2018): TP Seoul, Hàn Quốc			
1	07h25 - 08h00	Đến Seoul	- Đoàn tới sân bay Incheon làm thủ tục nhập cảnh Hàn Quốc.
2	08h00 - 12h00	Ăn sáng	- Đoàn ăn sáng xong đi tắm hơi và khởi hành đi tham quan đảo Nami
3	13h00 - 15h00	Tham quan	- Đoàn tham quan Quảng trường Gwanghwamun, Suối Cheonggyecheon tại Thủ đô Seoul
4	18h00	Về khách sạn	- Đoàn nhận phòng khách sạn sau đó tự do khám phá thủ đô Seoul về đêm.
Ngày 03 (06/09/2018): Hội nghị kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc và Liên hoan Giao lưu Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại TP Seoul, Hàn Quốc			
1	8h00 - 11h00	TP Seoul, Hàn Quốc	- Đoàn thăm quan một số địa danh nổi tiếng tại TP Seoul, Hàn Quốc như: Cung điện Kyeongbok (Cảnh Phúc Cung); Viện bảo tàng truyền thống dân gian Quốc Gia Triều Tiên; Đoàn thăm quan Blue House (Phủ Tổng Thống Hàn Quốc); Tháp Truyền hình Seoul
2	11h00 - 12h00	Ăn trưa	- Đoàn ăn trưa sau đó về khách sạn nghỉ ngơi chuẩn bị tham dự Hội nghị
3	12h30 - 13h30	Nghỉ ngơi	- Các đại biểu về khách sạn nghỉ ngơi chuẩn bị tham dự Hội nghị
4	13h30 - 14h00	Đón tiếp	- Ban tổ chức đón tiếp đại biểu tham dự Hội nghị và Liên hoan văn hoá
5	14h00 - 16h00	HỘI NGHỊ KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM - HÀN QUỐC	

- * **Phần mở đầu:**
 - Văn nghệ chào mừng
 - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
 - Phát biểu khai mạc chào mừng hội nghị và diễn đàn của BTC
 - Phát biểu chào mừng của lãnh đạo Hàn Quốc và Việt Nam
- * **Phiên thảo luận thứ 1: Việt Nam điểm đến đầu tư an toàn và hấp dẫn**
 - Tổng quan về môi trường đầu tư tại Hàn Quốc: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.
 - Việt Nam điểm đến hàng đầu cho các nhà đầu tư của Hàn Quốc: Phần tham luận của đại diện lãnh đạo Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao, của Việt Nam.
 - Chú trọng chính sách và định hướng của Việt Nam trong quá trình hội nhập: Phần tham luận của đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế
 - Thách thức, lợi thế và giải pháp cho doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập kinh tế: Phần tham luận của đại diện lãnh đạo Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam.
- * **Nghỉ giải lao:** Các đại biểu dùng tiệc trà, giao lưu với lãnh đạo Hàn Quốc và các diễn giả, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Hàn Quốc tại hành lang diễn đàn.
- * **Phiên thảo luận thứ 2: Chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc và thực tiễn thành công trong quá trình hội nhập**
 - 03 đại diện tiêu biểu là doanh nhân, doanh nghiệp của Việt Nam chia sẻ những kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc và thực tiễn thành công của mình trong quá trình hội nhập.
 - 03 đại diện của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu Hàn Quốc chia sẻ những kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc và thực tiễn thành công của mình trong quá trình hội nhập.
- * **Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp Hàn Quốc dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Việt Nam và lãnh đạo Hàn Quốc.**
- * **Tuyên bố chung của Diễn đàn**
 - Hỏi đáp giữa các đại biểu và diễn giả tham dự Hội nghị.
 - Phát biểu và đánh giá tổng kết Hội nghị và Diễn đàn của đại diện BTC.
 - Tuyên bố lý do Hội nghị và Diễn đàn.





6	<p>LE VINH DANH, TÓN VINH, TRAO TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG: “THƯƠNG HIỆU, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ TIÊU BIỂU CHÂU Á 2018”; “DOANH NHÂN TIÊU BIỂU CHÂU Á 2018”; “NHÀ HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ TIÊU BIỂU CHÂU Á 2018”</p>
<p>16h00 – 16h30</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Văn nghệ chào mừng * Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu * Phát biểu khai mạc chương trình của BTC * Phát biểu chào mừng của lãnh đạo Việt Nam và lãnh đạo Hàn Quốc * Thông sự về môi trường đầu tư và kinh doanh của Việt Nam và Hàn Quốc và một số đơn vị tiêu biểu đã có nhiều thành tích tiên phong trong quá trình hội nhập. * Trao tặng hoa, kỷ niệm chương cho các Thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu Châu Á đã có nhiều thành tích tiên phong trong quá trình hội nhập * Trao tặng hoa, kỷ niệm chương cho các Doanh nhân tiêu biểu Châu Á đã có nhiều thành tích tiên phong trong quá trình hội nhập. * Trao tặng hoa, kỷ niệm chương cho các Nhà hoạt động văn hoá tiêu biểu Châu Á đã có nhiều thành tích tiên phong trong quá trình hội nhập. * Giao lưu với đại diện đơn vị tiêu biểu tiên phong trong quá trình hội nhập. * Trao tặng hoa, kỷ niệm chương cho các Nhà hoạt động xã hội tiêu biểu Châu Á đã có nhiều thành tích tiên phong trong quá trình hội nhập. * Tặng hoa và băng vàng lưu danh cảm ơn Nhà tài trợ. * Kết thúc chương trình

LIÊN HOAN GIAO LƯU VĂN HOÁ VIỆT NAM – HÀN QUỐC

7	<p>16h30 – 18h30</p> <ul style="list-style-type: none"> * Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu * Phát biểu chào mừng chương trình của lãnh đạo Hàn Quốc và Việt Nam * Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc và Việt Nam tham gia biểu diễn. * Một số tiết mục hầu đồng do các nghệ nhân tiêu biểu của Việt Nam tham gia biểu diễn * Một số tiết mục văn nghệ truyền thống của Hàn Quốc do các nghệ sỹ Hàn Quốc biểu diễn * Một số tiết mục văn nghệ thống của Việt Nam như chèo, xẩm, quan họ... do các nghệ nhân tiêu biểu của Việt Nam tham gia biểu diễn * Mời lãnh đạo Hàn Quốc và Việt Nam lên trao tặng hoa cho các văn nghệ sĩ của Việt Nam và Hàn Quốc tham gia biểu diễn tại chương trình.
---	---

ĐÊM HỘI KẾT NỐI – GALA DINNER VÀ GIAO LƯU, KẾT NỐI CÙNG CỘNG ĐỒNG DOANH NHÂN, DOANH NGHIỆP VIỆT NAM - HÀN QUỐC

8	<p>19h00 – 21h00</p> <p>Việc chiểu di của Ban tổ chức và chương trình giao lưu, kết nối đầu tư giữa cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam với cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Hàn Quốc.</p>	
<p>Ngày 04 (7/09/2018): Thăm quan một số mô hình sản xuất, kinh doanh thành công tại Hàn Quốc</p>		
1	8h00 – 10h00	<p>Hội đàm (Dự kiến)</p> <p>* Đoàn đến chào xã giao và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc; làm việc và hội đàm với Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc, Hội đồng doanh nhân Malaysia – Hàn Quốc, Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc, Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc và tham quan một số mô hình sản xuất kinh doanh thành công của doanh nghiệp Hàn Quốc.</p>
2	10h00 – 14h30	<p>Khởi hành</p> <p>- Đoàn khởi hành đi tham quan Công viên giải trí liên hợp Everland</p>
3	14h30 – 15h00	<p>Tham quan mô hình SXKD</p> <p>- Tham quan một số mô hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Hàn Quốc, mua sắm tại cửa hàng mỹ phẩm, cửa hàng sâm của Chính phủ Hàn Quốc và mua sắm tại cửa hàng miễn thuế, thuốc bổ trợ gan tại Seoul.</p>
4	15h00 – 18h00	<p>Tham quan</p> <p>- Tham gia lớp học Kim Chi và mặc trang phục truyền thống Hàn Quốc và tham gia xem show biểu diễn đặc sắc mang phong cách Hàn Quốc. FANTA TICK SHOW</p>
5	19h00 – 21h00	<p>Ăn tối</p> <p>- Đoàn ăn tối tại Nhà hàng sau đó về khách sạn nghỉ ngơi</p>
<p>Ngày 05 (08/9/2018): Seoul – Hà Nội</p>		
6	6h00 – 7h00	<p>Ăn sáng</p> <p>- Đoàn ăn sáng và trả phòng khách sạn.</p>
7	7h00 – 8h00	<p>Ra sân bay</p> <p>- Đoàn ra sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc đáp chuyến bay về Hà Nội</p>
8	8h00 – 11h00	<p>Làm thủ tục bay và mua sắm</p> <p>- Đoàn làm thủ tục lên máy bay, xuất cảnh khỏi Hàn Quốc và mua sắm tại cửa hàng miễn thuế tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc.</p>
9	11h05 – 13h35	<p>Hàn Quốc – Hà Nội</p> <p>- Đoàn đáp chuyến bay từ Hàn Quốc về Hà Nội.</p>
10	14h00	<p>Về đền Hà Nội</p> <p>- Đoàn về đền Hà Nội, nhập cảnh Việt Nam và kết thúc chương trình.</p>

LIÊN HOAN GIAO LƯU VĂN HOÁ VIỆT NAM - HÀN QUỐC 2018





E. KINH PHÍ VÀ QUYỀN LỢI ĐƠN VỊ THAM GIA HỖ TRỢ, TÀI TRỢ THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH

***Tài trợ đặc biệt: Kinh phí & Quyền lợi Nhà tài trợ thoả thuận theo yêu cầu NTT.**

➤ Tài trợ Kim Cương:	500.000.000 VNĐ
➤ Tài trợ Vàng :	400.000.000 VNĐ
➤ Tài trợ Bạc :	300.000.000 VNĐ
➤ Tài trợ Đồng:	200.000.000 VNĐ
➤ Tài trợ mức 1:	120.000.000 VNĐ
➤ Tài trợ mức 2:	80.000.000 VNĐ
➤ Tài trợ mức 3:	45.000.000 VNĐ

(LƯU Ý: TẤT CẢ CHI PHÍ TÀI TRỢ CHƯA BAO GỒM VAT 10%)



F. PHỤ LỤC QUYỀN LỢI CỦA ĐƠN VỊ THAM GIA TÀI TRỢ, HỖ TRỢ KINH PHÍ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

TT	QUYỀN LỢI ĐƠN VỊ THAM GIA QUẢNG CÁO THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH	Danh vị nhà tài trợ				Mức tham gia tài trợ hỗ trợ		
		Kim Cương	Vàng	Bạc	Đồng	Mức 1	Mức 2	Mức 3
		500 tr	400 tr	300 tr	200 tr	120 tr	80 tr	45 tr
1.	Quyền lợi đơn vị tham gia quảng cáo, tài trợ, hỗ trợ trước chương trình							
1	Logo Nhà tài trợ trên 20 giá chữ X KT 0,8x2m treo xung quanh địa điểm tổ chức chương trình.	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
2	Logo Nhà Tài trợ được xuất hiện trên backdrop của chương trình	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có
3	NTT được phát clip giới thiệu về đơn vị của mình trước khi diễn ra Hội nghị và liên hoan.	Có	Có	Có	Có	Không	Không	Không
4	NTT sẽ được BTC bố trí bàn giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ của đơn vị mình tại Hội nghị	Có	Có	Có	Có	Không	Không	Không
5	Logo NTT sẽ được in trên các tài liệu của chương trình	Có	Có	Có	Có	Không	Không	Không
6	Logo NTT được in trên giấy mời gửi các đại biểu tham dự chương trình	Có	Có	Có	Có	Không	Không	Không
7	NTT được mời đại biểu tham dự các hoạt động của chương trình tại Thủ đô Seoul, Hàn Quốc (Bao gồm chi phí vé máy bay, khách sạn, ăn, uống và di lại)	8	6	5	4	3	2	1
II.	Quyền lợi đơn vị tham gia quảng cáo, tài trợ, hỗ trợ trong chương trình							
8	Logo Nhà Tài trợ được xuất hiện trang trọng trên phòng sân khấu của chương trình	Có	Có	Có	Có	Không	Không	Không
9	NTT được Ban tổ chức đọc cảm ơn tại Hội nghị và liên hoan giao lưu văn hoá	Có	Có	Có	Không	Không	Không	Không
10	Nhà tài trợ được mời tham gia thảo luận một trong các chủ đề của Hội nghị và điều dân	Có	Có	Có	Không	Không	Không	Không
11	NTT được tham gia giới thiệu SP, DV của mình với các đối tác nước ngoài tại Hội nghị							
12	Nhà tài trợ được giao lưu tại lễ vinh danh, tôn vinh và trao tặng kỷ niệm chương	Có	Có	Không	Không	Không	Không	Không
13	Nhà tài trợ được mời đại biểu lên sân khấu nhận kỷ niệm chương của chương trình vì đã có nhiều thành tích tiên phong trong quá trình hội nhập.	02	02	02	02	02	02	01
14	NTT được ký kết hợp tác dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Việt Nam và Hàn Quốc	10 vé	8 vé	6 vé	4 vé	2 vé	1 vé	1 vé
III.	Quyền lợi đơn vị tham gia quảng cáo, tài trợ, hỗ trợ sau chương trình.							
15	Logo NTT được bật góc, chạy chữ trong đĩa của chương trình và được xuất hiện trên vỏ băng CD, VCD ghi toàn bộ chương trình để BTC quảng bá chương trình tới mọi thành phần xã hội	10	8	6	4	2	0	0
16	NTT được phát TVC trước, trong đĩa DVD ghi hình của chương trình	10	8	6	4	2	0	0
17	Nhà tài trợ được tặng 01 ảnh 30x45 và CD ảnh chương trình, DVD ghi toàn bộ chương trình.	10	8	6	4	2	1	1
IV.	Quyền lợi đơn vị tham gia quảng cáo, tài trợ, hỗ trợ trên báo chí.							
18	Logo Nhà tài trợ được Ban tổ chức cảm ơn và in trên Tạp chí Công thương	Có	Có	Có	Có	Có	Có	Có

Văn Phòng Thường Trực BTC Chương Trình;

ĐC: P 901 – Tòa Nhà Thăng Lợi, Ngõ 49, Đường Lê Đức Thọ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐT; 024.6671.6777 – DĐ: 0977.499.970

Thường Trực A Duy Phương: 0977.499.970

**BẢN ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH
HỘI NGHỊ KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP
VIỆT NAM – HÀN QUỐC 2018**

**VINH DANH “ THƯƠNG HIỆU- DOANH NGHIỆP- DOANH NHÂN – NHÀ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI
TIÊU BIỂU CHÂU Á NĂM 2018”**

(Dự kiến diễn ra từ ngày 04 – 08/09/2018 Tại thủ đô Seoul – Hàn Quốc)

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

Kính gửi: Ban tổ chức Chương trình

Tên Doanh nghiệp (Cá Nhân):

Người đại diện:

Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Mã Số Thuế:.....

Cán bộ phụ trách:..... Số ĐT:.....

**Chúng tôi xin đăng ký tham dự Chương trình Vinh Danh “ THƯƠNG HIỆU- DOANH
NGHIỆP- DOANH NHÂN – NHÀ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI TIÊU BIỂU CHÂU Á NĂM 2018” :**

Stt	NỘI DUNG THAM DỰ	THAM DỰ	KINH PHÍ
1	Thương hiệu- sản phẩm – dịch vụ tiêu biểu Châu Á - 2018		45.000.000
2	Doanh nhân tiêu biểu Châu Á - 2018		45.000.000
3	Nhà hoạt động văn hóa xã hội tiêu biểu Châu Á - 2018		45.000.000

(Đơn vị có thể tham dự 1 hạng mục hoặc cả 3 hạng mục)

Tổng số kinh phí hỗ trợ là:.....

Thuế VAT (10%) :.....

Tổng cộng :.....

....., ngày ... tháng ... năm 2018

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Quý doanh nghiệp vui lòng điền đầy đủ mẫu thông tin trên đây và gửi về:

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BTC CHƯƠNG TRÌNH

Địa chỉ: Phòng 901 –Tòa Nhà Thăng Lợi, Ngõ 49 Đ Lê Đức Thọ, P Mỹ Đình 2

Quận Nam Từ Liêm, HN

Tel: 024.6671.6777

Mobile: 0977.499.970 – A Phương

Email: nguyenduyphuong1982@gmail.com